



# Praha

Praha là thủ đô và đồng thời là thành phố lớn nhất của Cộng hòa Séc, nằm ở trung tâm Bohemia trên dòng sông Vltava. Phải mất mười một thế kỷ để thành phố phát triển thành diện mạo hiện tại. Người ta nói Praha là trái tim của châu Âu vì nó nằm ở trung tâm của lục địa châu Âu.

Theo Huyền thoại Séc cổ của Alois Jirásek, công chúa Libuše thần thoại đã tiên đoán sự hình thành của thành phố bằng lời tiên tri nổi tiếng của mình: "Ta nhìn thấy thành phố vĩ đại, mà danh tiếng của nó sẽ chạm tới các vì sao. Xa xôi trong khu rừng, nơi phải đi một ngày mới tới, các người sẽ tìm thấy một người đàn ông đang làm ngưỡng cửa từ gỗ. Hãy đặt tên nơi này là Praha theo từ ngưỡng cửa "práh" đó."

Praha nhanh chóng trở thành trung tâm của quốc gia Séc đang dần hình thành, ngoài những di tích quan trọng, bạn còn có thể tìm thấy Nhà hát Quốc gia hay Bảo tàng Quốc gia tại đây. Một trong những di tích quan trọng nhất, Lâu đài Praha, là dinh của nguyên thủ quốc gia – tổng thống Cộng hòa Séc. Trung tâm thành phố thời Trung cổ đã nằm trong Danh sách Di sản văn hóa Thế giới của UNESCO từ năm 1992.


[Thông tin thêm về thành phố và lịch sử của thành phố](#)

[Các di tích của Praha](#)

[Thông tin về các hoạt động và địa điểm bạn không nên bỏ lỡ ở thủ đô](#)

## Tòa thị chính thủ đô Praha (MHMP)

Tòa thị chính Thủ đô Praha là một cơ quan được giao quyền quản lý hành chính công, các hoạt động chủ yếu tập trung vào việc cung cấp dịch vụ cho công dân thủ đô Praha.

 Škodův palác, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

 [www.praha.eu](http://www.praha.eu)

 +420 800 100 000

 [info@praha.eu](mailto:info@praha.eu)

# Trang web thông tin [www.metropolevsech.eu](http://www.metropolevsech.eu)

 [www.metropolevsech.eu](http://www.metropolevsech.eu)

Thủ đô Praha vận hành một trang web thông tin chủ yếu dành cho người di cư sinh sống tại Praha. Trang web này có nhiều phiên bản ngôn ngữ – những ngôn ngữ mà cư dân mới đến Praha sử dụng thường xuyên nhất. Nó được tạo ra như một biển chỉ dẫn các thông tin và liên hệ quan trọng nhất với các tổ chức, chính quyền và các ban ngành, nhằm giúp người di cư được cung cấp nhiều thông tin nhất khi giải quyết các tình huống của họ và định hướng hàng ngày trong thành phố, nơi đã trở thành quê hương mới của họ. Đồng thời, trang web cũng cung cấp thông tin về lựa chọn tham gia các khóa học tiếng Séc, các sự kiện văn hóa và cơ hội tham gia vào đời sống cộng đồng, để họ có thể hòa nhập với cuộc sống ở thủ đô và tại Cộng hòa Séc một cách sớm nhất và tốt nhất.

## Quận thành phố

Thủ đô Praha bao gồm 57 quận thành phố tự trị. Trong số đó, có 22 quận tự trị có ủy ban riêng. Tùy thuộc vào nơi cư trú, bạn thuộc thẩm quyền của ủy ban cụ thể. Tại các ủy ban quận, bạn có thể giải quyết nhiều việc quan trọng liên quan đến cuộc sống ở Praha – các giấy tờ liên quan tới hôn nhân, lập giấy phép kinh doanh hoặc xin thẻ đỗ xe ở các khu vực phải trả phí trong quận của bạn. Mỗi ủy ban thành phố có các phòng (thương mại, hộ tịch, xã hội, giáo dục, v.v.) và các ban. Một số quận cũng quan tâm tới vấn đề hội nhập của người nước ngoài trong một thời gian dài – họ có một đại diện cho chương trình hội nhập của người nước ngoài hoặc nhân viên liên văn hóa, họ cũng tổ chức nhiều sự kiện và khóa học khác nhau cho người nước ngoài.

[Địa chỉ liên lạc của từng quận thành phố.](#)

## Các phòng ban của quận

- **Phòng kinh doanh** – chịu trách nhiệm về người kinh doanh cá thể và doanh nghiệp – bạn thành lập việc kinh doanh của mình tại đây. Bạn cũng có thể giải quyết giấy tờ tại phòng kinh doanh nằm ngoài nơi bạn cư trú.
- **Phòng hộ tịch** – cơ quan lưu giữ sổ hộ tịch. Các giấy tờ về kết hôn – giấy đăng ký kết hôn, sinh – giấy khai sinh, tử – giấy chứng tử, đơn xin quốc tịch, đăng ký kết hôn đồng giới, thay đổi tên/họ v.v.
- **Phòng xây dựng** – ban hành các quyết định, giấy chứng nhận về vị trí công trình và cấp phép xây dựng trên địa bàn, chịu trách nhiệm về kho lưu trữ hồ sơ công trình.

- **Phòng xã hội** – quan tâm chủ yếu tới việc chăm sóc và phòng ngừa xã hội – đảm bảo việc giám sát các gia đình có vấn đề, người giám hộ dành cho trẻ em và thanh thiếu niên, người giám hộ người lớn, xử lý các yêu cầu đưa vào viện có dịch vụ chăm sóc hoặc viện dưỡng lão, cung cấp căn hộ dành cho công dân yếu thế, cấp thẻ đỗ xe cho công dân có hộ khẩu thường trú và người hưởng lương hưu khuyết tật. Phòng OSPOD – Phòng Bảo vệ xã hội pháp lý trẻ em thường nằm dưới trướng Phòng xã hội.
- **Phòng Giáo dục** – ví dụ, đảm bảo việc xếp chỗ trẻ vào trường mẫu giáo/ trường tiểu học tại nơi cư trú; thiết lập và kiểm soát cơ sở vật chất của trường, điều phối các kế hoạch giáo dục của trường và qua đó đảm bảo chất lượng giảng dạy của trẻ em, học sinh và sinh viên.
- **Phòng Giao thông vận tải** – xử lý việc cấp/thay đổi bằng lái xe và quyền lái xe, xử lý việc đổi bằng lái xe nước ngoài sang bằng Séc, đăng ký phương tiện giao thông, v.v. Tại Praha, bằng lái xe được cấp tại tòa nhà MHMP, Trung tâm thương mại Vyšehrad, Business Centre Vyšehrad, Na Pankráci 1685/17, 19, Praha 4.
- **Phòng hành chính dân sự** – xử lý các giấy tờ công dân, hộ chiếu của công dân CH Séc, đăng ký cư dân và địa chỉ thường trú, v.v.

## Czech POINT

Czech POINT đóng vai trò là nơi hỗ trợ thực hiện hành chính công, cung cấp sự giao tiếp với các cơ quan nhà nước qua một địa điểm.

### Cung cấp, ví dụ, các dịch vụ sau:

- trích lục từ danh bạ nhà đất, danh bạ kinh doanh, danh bạ thương mại, phiếu lý lịch tư pháp
  - trích lục phiếu điểm lái xe của người lái xe
  - công chứng chữ ký
  - công chứng văn kiện
- thiết lập và quản lý hộp dữ liệu

Czech POINT có tại một số ủy ban thành phố, ngoài ra còn có tại Bưu điện Séc và tại một số công chứng viên.

**i** Các trích lục bạn nhận được tại các điểm liên hệ của Czech POINT chủ yếu nhằm mục đích sử dụng trên lãnh thổ Cộng hòa Séc.



Spolufinancováno  
Evropskou unií

